

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC “XÂY” VÀ “CHỐNG” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TS. PHẠM THỊ MINH NGUYỆT (*)

Tóm tắt: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong bối cảnh mới hiện nay, trước sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, cần vận dụng sáng tạo nguyên tắc “xây” và “chống” trong tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khóa: đấu tranh; nền tảng tư tưởng, “xây” và “chống”

1. Đặt vấn đề

Qua gần 35 năm đổi mới, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, các thế lực thù địch thực hiện nhiều biện pháp tấn công toàn diện vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn vững vàng, thể hiện bản lĩnh chính trị, bản chất khoa học và cách mạng, nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Thành tựu to lớn trên tất cả phương diện (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại) đã tạo ra sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Bên cạnh đó, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có sự

chống phá của các thế lực thù địch. Chúng triệt để lợi dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông trong thời đại 4.0, đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước trên mọi mặt trận, trọng tâm là chia rẽ, tấn công vào nhận thức, tâm lý, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Âm mưu, thủ đoạn của chúng là hết sức tinh vi, phức tạp và nguy hiểm khôn lường. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là nguyên tắc “xây” và “chống” trong tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới mang tính cấp thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong Đảng, coi “công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có

(*) Trường Đại học Đồng Nai

nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”⁽¹⁾. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định: sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với công tác tư tưởng của Đảng. Muốn đi đến thắng lợi thì nhiệm vụ trước hết là phải tạo ra được sự thống nhất, thông suốt của toàn Đảng, toàn dân cả về tư tưởng và hành động. Đây là tiền đề để thống nhất về hành động. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”⁽²⁾. Vì vậy, công tác tư tưởng của Đảng phải đặt lên hàng đầu, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có cách thức, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” làm chính.

“Xây”, theo Hồ Chí Minh, là phải thực hiện đồng bộ giữa tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tuyên truyền, cổ động, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Người yêu cầu mỗi đảng viên phải có ý thức, thái độ, phương pháp học tập lý luận, chính trị một cách đúng đắn: “Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận và chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình”⁽³⁾ và “Học để làm việc, làm người, học để làm cán bộ”⁽⁴⁾. Hồ Chí Minh còn đề ra nhiệm vụ thường xuyên cho Đảng là phải truyền bá lý luận Mác - Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong quần chúng nhân dân, làm cho Nhân dân giác ngộ, tổ chức, động viên quần chúng hành động cách mạng. Quần chúng nhân dân phải có lý luận chính trị Mác - Lênin soi đường thì hành động mới đúng đắn, mới phát triển hết được tài năng và sự cống hiến của họ.

“Chống”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là chống lại nhận thức lệch lạc, thói quen xem nhẹ và bệnh lười học tập lý luận chính trị. Người đã cảnh báo về hậu quả “vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”⁽⁵⁾. Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải kiên quyết và triệt để đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng; đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Người gọi đó là: giặc bên ngoài và giặc bên trong. Trong cuộc đấu tranh chống giặc bên ngoài, Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo về âm mưu và thủ đoạn khó lường của kẻ thù “không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền. Chúng dùng báo chí và phát thanh hàng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp, v.v. - để tuyên truyền... Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta - để tuyên truyền”⁽⁶⁾. Cùng với chiến tranh vũ lực, các thế lực thù địch luôn coi việc phá hoại tư tưởng là mũi nhọn, là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Để ngăn chặn và phòng, chống, cần giải thích cho Nhân dân hiểu, nêu ra những cái xấu, độc ác của chúng, thu thập tài liệu để viết bài đấu tranh phản bác, “đánh thông tư tưởng và động viên sáng kiến và lực lượng của toàn Đảng, toàn dân”⁽⁷⁾.

Đấu tranh chống lại giặc bên ngoài đã khó khăn và phức tạp, nhưng chống giặc bên trong lại càng gian nan hơn nữa. Ngay khi cách mạng thành công, Hồ Chí Minh đã sớm bắt được “mầm bệnh” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong *Thư gửi các đồng chí Bắc bộ* (năm 1947), Hồ Chí Minh đã nêu ra tám khuyết điểm phải kiên quyết tẩy sạch là: “Địa phương chủ nghĩa”; “Óc bè phái”; “Óc quân phiệt quan liêu”; “Óc hẹp hòi”; “Ham chuộng hình thức”; “Làm việc lười

bàn giấy”; “Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm”; “Ích kỷ, hủ hóa”. Là người luôn gần gũi và thấu hiểu cán bộ, Hồ Chí Minh đã nhận thấy những khuyết điểm ấy không những chưa được khắc phục triệt để, mà đang có nguy cơ phát triển thành những chứng bệnh hết sức nguy hại đối với người cách mạng. Tháng 10/1947, trong tác phẩm *Sửa đổi lối làm việc*, Hồ Chí Minh đã cảnh báo và nghiêm khắc yêu cầu đảng viên phải chữa ngay hàng loạt chứng bệnh, như: bệnh nể nang, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh thiếu kỷ luật, bệnh kéo bè kéo cánh, bệnh cận thị, bệnh xu nịnh, a dua... Người phân tích một cách sâu sắc rằng: “mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong ta đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó”⁽⁸⁾.

Có thể thấy rằng, quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải kết hợp biện chứng giữa “xây” và “chống”, “xây” phải gắn liền với “chống”. Có thể ví “xây” và “chống” như hai bánh xe vững chắc, xây là nhằm đề chống, “chống” để bảo đảm cho công việc “xây” thành công, “xây” phát triển mạnh mẽ thì đối tượng “chống” sẽ được xóa bỏ tận gốc.

3. Vận dụng nguyên tắc “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”⁽⁹⁾. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là

“tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”⁽¹⁰⁾. Do đó, trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm về công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao cảnh giác và kiên quyết phòng, chống lại âm mưu của các thế lực thù địch vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh, Đảng luôn đặt lên hàng đầu và chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng, trên cơ sở nhận thức và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, như: Nghị quyết Trung ương 7 khóa VI *Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay* (tháng 12/1989); Nghị quyết số 01-NQ/TW *về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay* (tháng 3/1992); Nghị quyết số 09-NQ/TW *về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay* (tháng 02/1995); đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (năm 2012) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (năm 2016). Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nổi lên là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu không ngăn chặn thì “chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”⁽¹¹⁾. Đảng cũng đã vạch trần thủ đoạn

tinh vi của kẻ thù, đi từ kích động chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng từ bên trong, kết hợp với các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài hòng tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ Đảng. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là một bài học kinh nghiệm xương máu. Với tinh thần và bản lĩnh, Đảng đã “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị⁽¹²⁾ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” có hiệu quả, đánh bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tinh thần và bản lĩnh của Đảng trong việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về *tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*. Nghị quyết là sự kết tinh trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo, tầm nhìn của Đảng khi xác định cụ thể nội dung, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện một cách sáng rõ về đối tượng chống phá cùng âm mưu, thủ đoạn, phương thức, phương tiện chống phá của chúng và đề ra hệ thống các giải pháp, nhiệm vụ quyết tâm đấu tranh triệt để, không khoan nhượng trước kẻ thù.

Về nội dung, Đảng khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc

gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là khi chúng ta đang đứng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch là chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ở Việt Nam và dã tâm này càng được thực hiện ráo riết, quyết liệt hơn vào những thời điểm trọng đại của đất nước. Với sự đồng thuận và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, dưới sự dẫn dắt của Đảng, Việt Nam đã từng bước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của kẻ thù, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, dưới sự tác động trái chiều của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt khác, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp. Chúng tập trung vào nhiều đối tượng: những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; lực lượng phản động, tàn dư của chế độ ngụy quyền trước đây đang sinh sống, lưu vong ở nước ngoài kết hợp với số đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”. Nội dung chống phá của các thế lực thù địch tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, phủ nhận giá trị khoa học, thời đại, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, như dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biển đảo để chia rẽ khối đoàn kết trong nội bộ Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, tạo ra sự rạn nứt, bất hòa trong nội bộ, phá hoại từ bên trong. Đây chính là con đường ngắn nhất để phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Các thế lực thù địch triệt để tận dụng các công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng để đẩy mạnh hoạt động chống phá về tư tưởng. Bằng nhiều chiêu thức khác nhau, như xuất bản hàng loạt tài liệu, ấn phẩm sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi... của các cá nhân, tổ chức phản động đến việc thành lập hàng nghìn trang web, blog, các kênh phát thanh, truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức hội thảo, tọa đàm, qua đó, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã tuyên truyền, phát tán nhanh chóng, sâu rộng những thông tin, luận điệu sai trái, lệch lạc, phản động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của một bộ phận người dân, cán bộ, đảng viên, đồng thời lôi kéo, kích động một bộ phận Nhân dân tham gia vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay phải trên cơ sở nhận thức sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam hiện nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Để kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa “xây” và “chống” theo quan điểm của Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ***cần tập trung thực hiện một số giải pháp*** sau:

Một là, cần nâng cao chất lượng và hiệu

quả tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt. Qua đó, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống chính trị, xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn, chống lại những luận điệu xuyên tạc giá trị khoa học, thời đại, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, đi đôi với xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cần có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông góp phần chuyển tải chính xác, nhanh chóng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, chương trình, kế hoạch của Nhà nước đến toàn thể Nhân dân, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, răn đe đối tượng vi phạm pháp luật, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, thực hiện đồng bộ giữa xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tâm, có tầm, có đức, có tài, thực sự tiêu biểu về mọi mặt ngang tầm nhiệm vụ, với việc quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác

xây dựng Đảng. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị khóa XII về *đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về *tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ*, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về *tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*. Cần coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm thường xuyên của cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tự giác, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Bốn là, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhận diện và vạch trần mọi thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phản tử cơ hội, bất mãn chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, hành động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Năm là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Chú trọng nắm bắt

tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phản tử cơ hội, bất mãn chính trị; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng chuyên trách, các tổ chức chuyên môn đảm bảo vai trò tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới, khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phản tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc □

(1), (2), (5), (6) và (8) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.554 - 555, 555, 280, 490 - 491 và 278 - 279

(3) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.15, Sdd, tr.117

(4) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.6, Sdd, tr.208

(7) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.11, Sdd, tr.555

(9) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.21

(10) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.5-6

(11) Ban Tuyên giáo Trung ương, *Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.16

(12) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*